



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ว ๑๓๓๓

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อน ในระบบ New GFMS Thai

ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

รอง ผบก. และ ผกก.หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๓๒๒/ว ๓๐ ลง ๓ เม.ย.๕๘ แจ้งแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อน ให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบข้อผิดพลาดทางบัญชี ซึ่งเกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ครบถ้วน หรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS โดยให้หน่วยงานผู้เบิก (ยกเว้น กง.สงป.) จัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและส่งข้อมูลให้ สงป.(กช.) เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๘ ลง ๒๒ ก.ย.๕๘ แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชี นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMS Thai ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ เม.ย.๖๕ เป็นต้นไป โดยได้จัดสรรอุปกรณ์ New GFMS Token Key สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เพื่อดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ New GFMS Thai ดังนั้น ให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. สามารถบันทึกปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของปีงบประมาณก่อนได้ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเมื่อหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เฉพาะกรณีที่หน่วยงานผู้เบิกปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีคู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท ๓๑๐๒๐๑๐๑๐๒ (ตามเอกสารแนบ) ให้แจ้ง สงป.(กช.) ทราบ (ถ้ามี) เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.๖๖ เป็นต้นไป

อนึ่ง หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สงป.(กช.) www.accountancy-police.go.th หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.



แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชี
ของปีงบประมาณก่อน ในระบบ New GFMS Thai